



Thông điệp này được đăng bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung Giản thể, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt tại:

<https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Ngày 24 tháng 5 năm 2021

Đến: Các Bên Liên Quan ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc, Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

Về việc: Video mới của Nhân viên I/DD

Tôi mong muốn chia sẻ một video quan trọng được tạo bởi Chaz Volavka. Chaz đã bắt đầu làm việc trong lĩnh vực này với cương vị Chuyên viên Hỗ trợ Trực tiếp và hiện đang là Giám đốc Việc làm cho ALSO, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên phục vụ cho những người khuyết tật trí tuệ và phát triển trong khu vực Portland. Chaz đã bị nhiễm COVID-19 vào tháng 10 năm 2020 và trong video này, anh ấy sẽ nói về những trải nghiệm của anh ấy với loại vi rút này và những tác dụng phụ mà anh đã trải qua.

<https://youtu.be/k5SBb-JZsw>

Vui lòng dành thời gian để xem video ngắn này và giúp chia sẻ rộng rãi.

Trân trọng,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lilia".

Lilia Teninty

Giám đốc

Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

*Các thông điệp trước đây của Giám đốc ODDS được đăng tại <http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>*

*Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter @OregonODDS và [tham khảo trang web của chúng tôi](#).*

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi hoặc theo định dạng mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người khiếm thính, khiếm thính-khiếm thị, khó nghe hoặc khuyết tật về phát âm. Để biết thêm thông tin về nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, hãy truy cập [www.oregonrelay.com](http://www.oregonrelay.com) or [www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers](http://www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers).